

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NÚI THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 227/UBND-HCTĐ

Núi Thành, ngày 05 tháng 3 năm 2015

V/v Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa
chỉ nhân đạo”.

Kính gửi:

- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, ban ngành, Hội, đoàn thể, trường học trong địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 4692 UBND-VX, ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Để giúp đỡ cho những người không may gặp bất hạnh, bị bệnh tật, thiên tai, thảm họa, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già nêu đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được xã hội cứu mang đùm bọc chia sẻ nỗi đau thương chưa bù đắp được, tạo điều kiện cho họ có cơm ăn, áo mặc kéo dài sự sống hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, ban ngành, Hội, đoàn thể, trường học quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhận đỡ đầu, giúp đỡ thường xuyên trực tiếp hàng tháng cho các đối tượng bị bệnh tật, thiên tai, thảm họa, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già nêu đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn, rủi ro xảy ra trong cuộc sống.

2. UBND xã, thị trấn giao cho Hội Chữ thập đỏ có trách nhiệm điều tra khảo sát các đối tượng báo cáo UBND xã, thị trấn để chỉ đạo giúp đỡ và tổng hợp báo cáo về huyện để kêu gọi các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu giúp đỡ thường xuyên trực tiếp hàng tháng. Mỗi xã, thị trấn chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã, thị trấn nhận địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ thường xuyên trực tiếp hàng tháng cho từng người, giao cho từng ban ngành, Hội đoàn thể của xã, thị trấn nhận ít nhất một địa chỉ nhân đạo giúp đỡ thường xuyên trực tiếp hàng tháng, tối thiểu 200.000đồng/tháng (hai trăm ngàn đồng, mỗi tháng), thời gian cứu trợ thường xuyên tối thiểu 12 tháng, nếu một tổ chức chưa có điều kiện thì liên kết với một tổ chức khác để giúp đỡ cho một địa chỉ nhân đạo, danh sách địa chỉ nhân đạo, giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện, xã, thị trấn chịu trách nhiệm giới thiệu cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân.

3. Đề nghị UBMTTQVN huyện, phòng lao động TB&XH huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang,

các ban ngành, Hội đoàn thể, trường học nhận địa chỉ nhân đạo cứu trợ thường xuyên hằng tháng. Có văn bản chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giao chỉ tiêu cho mỗi cơ sở nhận địa chỉ nhân đạo. Từng tổ chức, cá nhân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, xã, thị trấn thực hiện để đảm bảo đối tượng nào cũng được giúp đỡ, cứu trợ thường xuyên hằng tháng không chông chéo trong quá trình thực hiện, nếu các tổ chức, cá nhân chưa trực tiếp đến trao tiền và hiện vật hằng tháng cho đối tượng được thì thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện, xã, thị trấn nhận đến trao trực tiếp cho đối tượng, điện thoại liên hệ: **0510.3 871.530**, tài khoản số: **3751.0.1104761.00000**, thời gian thực hiện từ tháng 3 năm 2015.

4. Phòng VH TT huyện, Trung tâm VH TT huyện, Đài truyền thanh - truyền hình huyện, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động để các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, khuyến khích mọi người tham gia cuộc vận động.

5. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội văn minh tiến bộ, mọi người đều có cơm ăn, áo mặc, đi lại, học hành.

Đây là cuộc vận động mang tính nhân đạo sâu sắc, giàu lòng nhân ái, người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh đau thương trong cuộc sống chưa bù đắp được. Đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, ban ngành, Hội, đoàn thể, trường học các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt cuộc vận động.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTV huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Lưu VT.

**TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Khả